



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
เรื่อง รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

.....

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการ  
พิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูป  
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ และโดยอนุมติคณะกรรมการ  
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงเห็นชอบให้ นางสาว  
อรนุช ศิริไกรกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครองอยู่ และ  
ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอ แนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจาก  
ที่กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณีจะเรียก้อง  
สิทธิใด ๆ มิได้ โดยให้มีการหักหักงบบุคคลและผลงานได้ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

บัญชีรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต ๑  
 แบบทำายประกาศคณะกรรมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ชื่อ-สกุล ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวความคิด	หมายเหตุ
๑	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	นางสาวอรนุช ศิริไกรกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑	<p><u>ชื่อผลงาน</u>                      ๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ                      ดำเนินการ ๑ ตุลาคม ปีปัจจุบัน - ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป                      สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๑๐๐                      ๒.การรับนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนคลัง เงิน                      นอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบ GFMS                      ดำเนินการ ๑ ตุลาคม ปีปัจจุบัน - ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป                      สัดส่วนของผลงานร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>ข้อเสนอแนวความคิด</u> : การตรวจสอบการรับและนำส่งเงิน                      รายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนคลัง เงินนอกงบประมาณ                      ฝากคลังผ่านระบบ GFMS ให้มีความถูกต้อง และมี                      ประสิทธิภาพ</p>	